

หยุดไม่อยู่! หวัด 2009 คร่าชายวัย 58 ปี เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย (7/7/2552)

คร่าอีก 1 ราย ชายวัย 58 ปี เสียชีวิตด้วยอาการไตวายเรื้อรัง หลังตรวจในห้องแล็บพบว่ามีเชื้อหวัด 2009 "มานิด" ระบุเพิ่งได้รับรายงาน และยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่แล้ว

นายมานิด นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มเติมอีก 1 ราย เป็นชาย วัย 58 ปี เสียชีวิตด้วยอาการไตวายเรื้อรังตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งภายหลังจากเสียชีวิตยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือไม่ โดยล่าสุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการพบว่า ชายคนดังกล่าวมีเชื้อไข้หวัด 2009 และส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนและเสียชีวิตในที่สุด

รมช.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า ผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือมีโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัด 2009 อยู่แล้ว เนื่องจากเป็นโรคไต และต้องล้างไตด้วยเครื่องฟอกอากาศิตยละ 2 ครั้งเป็นประจำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามสธ.ไม่สามารถเปิดเผยชื่อและภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตรายนี้ได้ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของญาติ

นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ชายวัย 58 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 8 นั้น มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องล้างไตเทียมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และเคยผ่าตัดนิ้วในไตทั้ง 2 ข้าง โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี เสียชีวิตวันที่ 5 ก.ค.ช่วงเวลาประมาณ 13.30 น. แต่ผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่งสรุป เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยชายคนดังกล่าวมาโรงพยาบาลวันที่ 1 ก.ค. หลังจากที่มิใช่สูงมาก่อนแล้ว 2-3 วัน อาการขณะที่มาพบแพทย์มีไข้สูง เหนื่อยแต่ไม่หอบ รู้สึกตัวดี เดินทางมาพบแพทย์ด้วยตนเอง แพทย์ได้ส่งตัวเอกซเรย์ พบว่ามีอาการปอดบวม จึงได้ให้พักที่ห้องผู้ป่วยธรรมดา เนื่องจากอาการไม่หนักมาก ต่อมาวันที่ 5 ก.ค.ผู้ป่วยมีอาการทรุดลง หอบมากขึ้น จึงได้นำตัวเข้าห้องไอซียู พร้อมใส่เครื่องช่วยหายใจ แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น และหัวใจหยุดเต้น แพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

ด้าน**พญ.วารุณี จินารัตน์** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า คนไข้รายดังกล่าวเป็นคนไข้โรคไตวายที่ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้งอยู่แล้ว และมีจะมาพบแพทย์ด้วยอาการเหนื่อย หอบ ซึ่งเป็นอาการของภาวะไตวายอยู่เป็นประจำ ล่าสุด มาพบแพทย์เพื่อล้างไต ด้วยอาการเหนื่อยหอบ หายใจขัด แพทย์ได้ให้การรักษาตามขั้นตอนของการรักษาโรคไตวาย ต่อมาคนไข้มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ญาติแจ้งต่อแพทย์ว่ามีไข้ แพทย์เจ้าของไข้จึงได้เก็บตัวอย่างเสมหะส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มาทราบผลภายหลังที่คนไข้เสียชีวิตด้วยอาการไตวายแล้วว่ามี การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย

สำหรับ ตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ล่าสุดในวันนี้ (7 ก.ค.) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 156 ราย ส่งผลให้ยอดรวมเป็น 2,428 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 40 ราย เสียชีวิต 8 ราย และเฝ้าระวังอีก 1 ราย

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000076574>